



## *Sự khác biệt giữa người Mỹ và người Việt thời nay*



**Sưu tầm**

Người Mỹ không thích người khác biết mình có tiền,  
Người Việt thì tìm cách khoe của.

Người Mỹ thả thú vào rừng,  
Người Việt vào rừng bắt thú.

Người Mỹ nói ít làm nhiều,  
Người Việt nói nhiều làm ít, hoặc nói một đàng làm một nẻo.

Người Mỹ khi ra nước ngoài thì tìm học cái hay,  
Người Việt thì tìm chỗ ăn chơi.

Người Mỹ hôn nhau ngoài đường, đi tiểu trong toilet,  
Người Việt hôn nhau trong toilet, đi tiểu ngoài đường.

Ở Mỹ lễ tết, sếp tặng quà cho nhân viên,  
Ở Việt Nam, nhân viên tặng quà cho sếp.

Người Mỹ ăn nhanh để đi làm,  
Người Việt Nam làm nhanh để đi ăn.

Đàn ông Mỹ tan sở về nhà ngay,  
Đàn ông Việt Nam tan sở lê la quán nhậu.

Người Mỹ yêu động vật,  
Người Việt đầu trâu, đầu chó, ăn thịt không trừ con nào.

Người Mỹ vừa dạo chơi, vừa nhặt rác,  
Người Việt vừa dạo chơi vừa xả rác ra đường.

Người Mỹ đánh bắt hải sản thả mấy con nhỏ và con đang mang buồng trứng,  
Người Việt tóm toàn bộ không tha con nào.

Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì bắt tay xin lỗi và ôn hòa,  
Người Việt thì múa tay, ăn đấm vào mặt, hung hăng ăn thua đủ.

Người Mỹ ngày nghỉ đưa gia đình đi xa thành phố,

Người Việt đưa cả nhà đến trung tâm thành phố.  
Người Mỹ, nhà xa mặt đường thì mắc,  
Việt nam nhà xa mặt đường thì rẻ.  
Người Mỹ không uống rượu trước mặt trẻ con,  
Người Việt sai trẻ con đi mua rượu thêm. Đi trễ sẽ bị chửi mắng và đánh đòn.  
Người Mỹ đến nhà hàng gọi thức ăn, đồ uống vừa đủ,  
Người Việt sành điệu ăn uống phải bỏ lại nhiều.  
Người Mỹ đến nhà thờ cầu nguyện cho an bình,  
Người Việt đến chùa để hỏi lộ thần thanh.  
Người Mỹ thích làm thiện nguyện,  
Người Việt thích ăn hỏi lộ.  
Người Mỹ không thích hỏi tuổi, hỏi lương,  
Người Việt là câu cửa miệng.  
Người Mỹ không vất rác sang nhà hàng xóm,  
Người Việt vất được là vất, không vất được mới chịu.  
Người Mỹ không thích nói xấu người trên,  
Người Việt có gen di truyền.  
Người Mỹ sống chân thành, không thích khoe khoang,  
Người Việt không khoe sợ người ta chê mình nghèo.  
Ở Mỹ chặt một cây thì trồng ba cây,  
Ở Việt Nam chặt hàng trăm cây nhưng không trồng cây nào.  
Ở Mỹ lên xe là chạy,  
Ở Việt Nam lên xe là bóp còi.  
Người Mỹ bàn xong thì làm,  
Người Việt Nam bàn xong thì bàn tiếp và cứ tiếp tục bàn.  
Người Mỹ bị chỉ trích thì tranh luận,  
Người Việt Nam bị chỉ trích thì nhảy dựng lên.  
Người Mỹ muốn đến nhà thì báo trước,  
Người Việt đến trước rồi báo sau.  
Ở Mỹ học nhiều, mà tiến sĩ ít,  
Ở Việt Nam học ít mà tiến sĩ nhiều.